

## รายงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖

### นำเสนอคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์

.....

#### ความสำคัญ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ตระหนักถึงองค์ความรู้ของอาจารย์ในคณะว่าเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนางานทางวิชาการ ซึ่งเห็นควรให้มีการจัดเก็บความรู้เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ ทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้ทั่วถึง เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ KM คณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมาจากสาขาวิชาต่างๆ (ตามเอกสารแนบ-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KMคณะมนุษยศาสตร์)

#### การดำเนินการ

คณะกรรมการ KM คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการทำงาน(ตามเอกสารแนบ-รายงานการประชุมครั้งที่ 1) โดยในการประชุมครั้งที่ 1 ได้กำหนดชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Cop) จากเดิมในปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 Cop เป็น 3 Cop (ตามเอกสารแนบ-รายงานการประชุมครั้งที่ 2) ได้แก่

1. Cop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลงานวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ที่ผลักดันให้เกิดงานวิจัย และบทความวิชาการให้มากขึ้น
2. Cop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างความสุขในการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งเป็น cop ที่ต่อเนื่องจาก cop ที่ 1 และเป็น cop ใหม่ที่หนุนเสริมให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการอย่างมีความสุข
3. Cop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์และ/หรือความภาคภูมิใจของผู้สอนที่สามารถสร้างแรงจูงใจด้านการเรียนให้นักศึกษา

เมื่อได้กำหนด Cop แล้ว คณะกรรมการได้กำหนดแผนดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบ- แผนปฏิบัติการงานของคณะกรรมการฯ) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้อาจารย์ภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. Cop ที่ 1 และ 2 จัดการประชุมทางวิชาการภายในคณะมนุษยศาสตร์ โดยร่วมกับผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ในการจัดสัมมนาคณะขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 และการแยกสัมมนากลุ่มย่อยจำนวน 3 ห้อง ได้แก่ห้อง 5602 5603 และ 5604 (ตามเอกสารแนบ- กำหนดการ และเอกสารแนบที่ ภาพถ่าย) โดยประเด็นที่อาจารย์นำเสนอแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 1) นำผลงานทางวิชาการที่แต่ละท่านได้ผลิตมา แลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุม และ 2) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความสุขจากการทำงานวิชาการ เพื่อไม่ให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย คณะกรรมการกำหนดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของอาจารย์ประจำชาวไทย หรือประมาณ 55 คน
2. Cop ที่ 3 ดำเนินการด้วยการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้อาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน โดยเขียนกลับมายังคณะกรรมการทางแบบสอบถาม หรือ E-Mail ซึ่งคณะกรรมการกำหนดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกลุ่มจำนวน ร้อยละ 10 ของอาจารย์ประจำชาวไทย หรือประมาณ 15 ท่าน (ตามเอกสารแนบ-แบบสอบถามการสอน และเอกสารแนบ-ตัวอย่างแบบตอบรับ)

หลังจากการสัมมนาทางวิชาการภายในคณะฯ และมีจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการได้วิเคราะห์ความรู้ทั้งหมด (ตามเอกสารแนบ-ผลการวิเคราะห์) และเผยแพร่ให้แก่สมาชิกในชุมชนรับทราบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ (ตามเอกสารแนบ-<http://utcchumanitieskm.wordpress.com/>)

## สรุป

การจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ได้ขยายขอบเขตความรู้มากขึ้นจากเดิม และได้ติดตามการจัดการความรู้ที่เข้าร่วมกันแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องการหาหัวข้องานวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่นๆ ได้ผลลัพธ์คือ คณะเกิดผลงานทางวิชาการจำนวนมากเพิ่มขึ้น ทั้ง งานวิจัย หัวข้อวิจัย บทความทางวิชาการ และหัวข้อบทความทางวิชาการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่อาจารย์ได้แลกเปลี่ยน (เอกสารแนบที่ ตัวอย่างงานวิจัยที่เกิดขึ้นในปี) และส่งเสริมให้เกิดชุมชนความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น

และครอบคลุมทั้งด้านการเรียนการสอน และการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชน (อาจารย์) ต่อไป(ตามเอกสารแนบ-รายงานการประชุมครั้งที่ 3)

นอกจากนี้ การจัดการความรู้ที่คณะได้เพิ่ม cop ขึ้นอีก 2 cop ได้แก่ Cop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างความสุขในการผลิตผลงานวิชาการ และ Cop แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประสบการณ์และ/หรือความภาคภูมิใจของผู้สอนที่สามารถสร้างแรงจูงใจด้านการเรียนให้นักศึกษา ได้กระตุ้นและให้กำลังใจแก่อาจารย์ที่กำลังทำผลงานทางวิชาการตลอดจนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนการสอนได้อย่างมีความสุขและราบรื่น

### ข้อเสนอแนะ

จากการประชุมสรุปงานครั้งที่ 3 คณะกรรมการ KM มีข้อเสนอแนะต่อคณะมนุษยศาสตร์ว่าควรจัดตั้ง cop เกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่อาจารย์ที่สนใจ และอาจารย์ใหม่ต่อไป

(ผศ.ดร.จักริน จุลพรหม)

ประธานคณะกรรมการ KM คณะมนุษยศาสตร์